

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 10 ก.ย. 2562

หน้า 7

เรื่อง พลังงาน

## ไทยชูพลังงานเพื่อทุกคน ขึ้นเวทีโลกเข้าถึงฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผย  
ภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเวสต์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส  
ครั้งที่ 24 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้น  
โดยองค์การพลังงานโลก มี 150 ประเทศเข้าร่วมว่า ใน  
วันที่ 10 ก.ย. จะมีการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี  
พลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาเมอร์) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ไทย  
เสนอยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน (เอ็นเนอร์จี ฟอร์  
ออล) ในการบริหารจัดการพลังงานให้เข้าถึงทุกคน การ  
ทำให้พลังงานมีต้นทุนที่ต่ำ มีความมั่นคง ประชาชนเข้า  
ถึงได้ง่าย ซึ่งในด้านหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน  
ขณะที่อีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน  
สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และได้ใช้ศักยภาพของ  
ชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  
พลังงาน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ  
แข่งขันด้านพลังงานในอนาคต

“ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมอาเมอร์  
ครั้งนี้ ช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง  
ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ เช่น การ  
อนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงาน  
ปิโตรเลียม ถ่านหิน ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และยังเป็น  
เวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวโน้มสถานการณ์  
พลังงานในเอเชีย แสวงหาแหล่งทรัพยากรด้านพลังงาน  
ใหม่ และถือเป็นโอกาสในการนำเสนอแนวนโยบายด้าน  
พลังงานของไทยในเวทีนานาชาติ ตลอดจนได้พบปะผู้นำ  
และผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง  
ความร่วมมือระดับทวิภาคี และพหุภาคีในอนาคตต่อไป”

ส่วนการประชุมเวสต์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส ครั้ง  
ที่ 24 งานประชุมครั้งนี้ มีประเทศเข้าร่วม 150 ประเทศ  
ในพลังงานเพื่อความมั่นคง โดยอนาคตพลังงานจะมุ่งสู่  
พลังงานทดแทน.



## ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 10 ก.ย. 2562 หน้า 6 เรื่อง พลังงาน

# ‘สนธิรัตน์’ขึ้นเวทีอาาเมอร์ ชูพลังงานทุกคนเข้าถึงง่าย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเว็ลด์ เอ็นเนอจี คอนเกรส ที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มี 150 ประเทศ ร่วมงาน ว่า วันที่ 10 กันยายน จะมีการประชุมโต๊ะกลมระดับ รัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาาเมอร์) เป็นเวทีที่ไทยจะเสนอ ยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน (เอ็นเนอจี ฟอร์ ออล) ในการ บริหารจัดการพลังงานให้เข้าถึงทุกคน การทำให้พลังงานมีต้นทุน ที่ต่ำ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยการประชุมครั้งนี้ประเทศไทย จะชูพลังงานเพื่อทุกคน โดยสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้ เองในภาคชุมชนจากเชื้อเพลิงต่างๆ อาทิ ชีวมวล โซลาร์ เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของ และรัฐจะดูแลต้นทุนไม่ให้เป็นการกระทบ ประชาชน พร้อมดูแลการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ให้เพียงพอกับการใช้ในประเทศด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สอดรับการ แสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในไทย

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม อาาเมอร์ครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ อาทิ การอนุรักษ์และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานปิโตรเลียม ถ่านหิน ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ แนวโน้มสถานการณ์พลังงานในเอเชีย แสวงหา แหล่งทรัพยากร ด้านพลังงานใหม่ และถือเป็นโอกาสในการนำเสนอแนวนโยบาย ด้านพลังงานของไทยในเวทีนานาชาติ ตลอดจนได้พบปะผู้นำและ ผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ ร่วมมือระดับทวิภาคี และพหุภาคีในอนาคตต่อไป